

**รายชื่อผู้ส่งบทความ เพื่อนำเสนอในงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์
สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ ๒**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ส่งบทความ	ชื่อบทความ	รูปแบบการนำเสนอ	
			บรรยาย	นิทรรศการ (โปสเตอร์)
๑	ว่าที่ ร.ต. กิตติวีร์ เสรีกุล	การทุจริตและการป้องกันในธุรกิจการชำระ เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ	✓	
๒	คุณประเมศวร์ กุมารบุญ	อาชญากรรมไซเบอร์สายพันธุ์ใหม่ใช้ Fintech เพื่อสนับสนุนเส้นทางการเงิน ผู้ก่อการร้าย และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	✓	
๓	คุณมุกิตา มากวิจิตร	โครงการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์ของ เด็กและเยาวชนไทยที่กระทำผิดซ้ำเพื่อ เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิต ก่อนคืนสู่สังคม	✓	
๔	นางสาวประภาพรรัตน์ สุขดิษฐ์	การไกล่เกลี่ยคดีแพ่งในศาลชั้นต้นของ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	✓	
๕	นาย อมรเทพ พลศึก	ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการให้บริการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	✓	
๖	นายวิชิต แยมยิ้ม	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	✓	
๗	พ.ต.ท.อัศวินุต แสงทองดี	การนำแนวคิดตำรวจชุมชนไปใช้ขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในพื้นที่ ตอนกลางของประเทศไทย	✓	
๘	ดร.ทัตพล วัชรไธย	แนวทางการพัฒนารูปแบบกระบวนการ บริหารงานยุติธรรมและ การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล ศึกษากรณี แผนงานบูรณา การเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูป และปรับ ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาให้องค์กรตำรวจ	✓	
๙	พ.ต.ต.รชต คุณดิลกณัฐวสา	การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงาน สอบสวน; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	✓	
๑๐	คุณกฤษฎัช หิรัญวัฒนา	การจัดทำแผนประทุษกรรมคดีข่มขืนโดยใช้ หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการ ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด	✓	
๑๑	นางสาวเปมิกา สอาดโอษฐ์	การจำแนกประเภทอาวุธปืนและการประมาณ ระยะยิงจากคลื่นเสียงปืน	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ส่งบทความ	ชื่อบทความ	รูปแบบการนำเสนอ	
			บรรยาย	นิทรรศการ (โปสเตอร์)
๑๒	นายธรรมสาร ทิพรังศรี	การสร้างภาพเสมือนลายเส้นกตเขียนด้วย วิธีการประมวลผลทางภาพดิจิทัล	✓	
๑๓	นางสาวศุภลักษณ์ หนูสาย	การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลึก ของสารประกอบวัตฤระเปิด โดยวิธี Microcrystalline		✓
๑๔	สิבתารวจตรีธนากร ธารเนตร์	การศึกษาเปรียบเทียบร่องรอยงานทำยปลูก กระสุนปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ GLOCK ชนิด ๙ มม.		✓
๑๕	ร.ต.ท.เกริกฤทธิ์ มณีจักร	การตรวจคัดกรองยาอัลปราโซแลมด้วยวิธีการ ทดสอบสี		✓
๑๖	นางสาวสราทิพย์ ทองเดช	แนวทางปฏิบัติด้านกฎหมายและการแพทย์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ในโรงพยาบาลศิริราชและ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล		✓
๑๗	พ.ต.อ.หญิง ทัดดาว โฉมลักษณ์	การพัฒนาการนำความรู้วิชากฎหมายไปใช้ใน การฝึกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนาย ร้อยตำรวจ		✓
๑๘	ผศ.พ.ต.อ.หญิง กัญญิกาวรรณ พึ่งเดชะ	ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับชายฝาก		✓
๑๙	อ.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์	เอกลักษณ์บุคคลการสั้กลายและความ ปลอดภัยจากการสั้กลาย		✓